



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ต ๒), แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ผ.ต ๓), แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ต ๕) และแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ต ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ต ๒), แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ผ.ต ๓), แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ต ๕) และแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ต ๖) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ต ๒), แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ผ.ต ๓), แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ต ๕) และแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ต ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวิรัช สิงษินกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคือก

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.2)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ยาว 65.00 เมตร ด้านข้างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลข้างเคือก (ตามแบบที่ อบต.ข้างเคือก กำหนด)	70	วิธี ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	31 ม.ค 61	20 ก.พ 61	15 มี.ค 61	90 วัน	30 มี.ย 61	

*จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตราที่ 55 (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป



(นางสาวปิ่นรัตน์ สิริสงคราม)
นักวิชาการพัสดุ



(นางสาวอัมพร จันทรมญวรงค์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางแสงทอง จำปาแถม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคือก

งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม) ผด.๑
 งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน) ผด.๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่วนตำบลข้างแยก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายการ/ จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		เลขที่	สัญญา			วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
	วันที่	วันที่	วันที่	ลงวันที่		สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)	วันที่		จำนวน (บาท)	วันที่	
-ไม่มีโครงการ-		X	/								X	

นางสาวปิ่นรัตน์ สิทธิสงคราม
 นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุภาภักดิ์ จันทรบญวงค์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางแสงทอง จำปาแฉม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้างแยก

